

บทบาทใหม่ที่ท้าทาย ผู้บริหารคนใหม่ของฝ่ายพัฒนา ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ประจำสำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

บทบาทใหม่ที่ท้าทาย

ผู้บริหารคนใหม่ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ประจำสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

นางอรชร ว่องพรรณงาม ในบทบาทใหม่และวิสัยทัศน์อีก 5 ปีข้างหน้า (ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565) คือการวางประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ไมซ์ มาตรฐาน และการจัดงานอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นางอรชร ว่องพรรณงาม หรือคุณโอน ได้นำประสบการณ์กว่า 21 ปี ในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในด้านการจัดงานแสดงสินค้า เริ่มทำงานในอุตสาหกรรมนี้จากตำแหน่งเล็กๆ ขององค์กรระดับนานาชาติ จนก้าวสู่การเป็นผู้บริหารคนหนึ่งขององค์กร ได้มีโอกาสการบริหารโครงการสำคัญๆ ขององค์กร ในตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มโครงการ (Group Project Manager) ของบริษัท รี๊ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ผู้จัดการชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Reed Exhibitions ผู้จัดการอันดับหนึ่งของโลก ด้วยหน้าที่ความสามารถที่หลากหลาย และโอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้ ทำให้คุณโอน ได้สัมผัสอุตสาหกรรมการจัดงานในทุกๆ ด้าน ซึ่งในตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มโครงการนั้น ได้รับหน้าที่ในการจัดการบริหารโครงการดูแลบริหารทีมงานทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนามด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำทำให้งานที่ทำประสบความสำเร็จทั้งด้านงบประมาณ ด้านความยอดเยี่ยมในการปฏิบัติการ และความพึงพอใจของลูกค้ามาโดยตลอด นอกจากนี้งานที่ทำให้คุณโอนหลงใหลกับการจัดงานคือได้รับเกียรติในการบริหารการจัดการงานพืชสวนโลก “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในวโรกาสทรงสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาปี พ.ศ. 2549 ในตำแหน่ง ผู้จัดการประจำสวนองค์กรแสดง “แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้จัดการ งานแสดงกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นงานที่จัดแสดงพืชจากหลากหลายวัฒนธรรมระดับ A1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลาสามเดือน สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีผลงานดีเด่นหลังจากจบงานดังกล่าวได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากประธานบริหารเอเชียแปซิฟิก (President Asia Pacific Award - Head Quarter)

ก้าวแรกจากบริษัทเอกชนสู่องค์กรมหาชน

ความท้าทายคือการบริหารงานในรูปแบบราชการ ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ เวลา 4 ปี ที่ทุ่มเทอย่างสูงในการฝึกฝนและพัฒนายกระดับบุคลากรและองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ของ

ประเทศไทยไปสู่มาตรฐานระดับโลก จนเป็นที่ยอมรับในความสามารถจากฝ่ายบริหารของสำนักงาน ได้รับเลือกให้
นั่งเป็นผู้บริหารของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Capabilities Department)
กับความท้าทายในความรับผิดชอบใหม่อันยิ่งใหญ่ในการวางแผนกลยุทธ์ การวางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ซึ่งเป็น
หนึ่งพันธกิจที่สำคัญขององค์กร ในการวางประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ไมซ์ มาตรฐานและการจัด
งานอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหมายหลักของการพัฒนาคือให้ความสำคัญกับการพัฒนาเนื้อหาหลัก
สูตรไมซ์ ป้อนเข้าสู่ภาคการศึกษาในการพัฒนากลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษาให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรม
กรไมซ์ ก่อนที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ การนำหลักสูตรต่างๆในระดับนานาชาติ (International
Certified Program) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานระดับสากล การให้องค์ความรู้ด้านมาตราใน
ระดับนานาชาติผ่าน ISO และการพัฒนาสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ทั้ง
ในส่วนของห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้า และสถานที่จัดงานอีเวนต์ จนเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน (ASEAN
MICE Venue Standard) การสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการยกระดับการแข่งขันการเสริม
ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Event)
“ดิฉันมีความภูมิใจเป็นอย่างมากสำหรับหน้าที่นี้ และพร้อมที่จะนำทีมด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ และสัญญาว่าจะ
มุ่งมั่นสานต่อ พัฒนาและดูแลอนาคตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ไปพร้อมๆกันกับพันธมิตรทุกภาคส่วน โดยจะ
ทำหน้าที่สร้างสรรค์งานใหม่ๆ สนับสนุน อำนวยความสะดวก และสร้างการรับรองในสายอาชีพไมซ์ต่อไปในอนาคต
MICE Capabilities is strategic leader: Creator, Consultant, Supporter, Facilitator and Certifying
Body.

#

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท โน้ตเอเบิลแวงค์คอก จำกัด

คุณณิชนันท์ ศิริสุขีประดิษฐ์ (ใหม่) โทร 091 990 4556 อีเมลล์ nidchanan@notablebkk.com

คุณไอย์รัต สิทธิพูล (โน้ต) โทร 085 966 4156 อีเมลล์ aiyaras@notablebkk.com